

CHỈ - THỊ

Về việc tiến hành kê khai và báo cáo tình hình
quản lý sử dụng kho bãi thuộc thành phố quản lý.

Hiện nay hệ thống kho bãi do các sở ban ngành, quận, huyện và các đơn vị cơ sở quản lý tại thành phố có quy mô lớn nhưng việc khai thác sử dụng chưa tốt, còn nhiều lãng phí, một số kho, bãi nằm trong các khu dân cư đông đúc gây ách tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Xuất phát từ tình hình đó, ngày 05/03/1993, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 366/QĐ-UB thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê kho bãi thành phố. Để cho công tác kê khai và báo cáo tình hình quản lý sử dụng kho bãi thực hiện tốt, đúng thời hạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị:

1/ Những cơ quan, đơn vị hiện đang quản lý, sử dụng kho, bãi thuộc thành phố quản lý phải tiến hành kê khai, xác định rõ nguồn gốc, tình hình sử dụng hiện nay và báo cáo theo mẫu biểu do Ban Chỉ đạo kiểm kê kho bãi thành phố quy định.

- Thời hạn gửi bản kê khai báo cáo về Ban Chỉ đạo kiểm kê thành phố: chậm nhất là ngày 15/4/1993, theo địa chỉ 173 Hai Bà Trưng, Quận 3 (cơ quan Sở Nhà đất thành phố).

2/ Sau khi nhận được báo cáo kiểm kê kho bãi của đơn vị, Ban Chỉ đạo kiểm kê kho bãi thành phố phải tổ chức kiểm tra, tổng hợp kết quả và báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để có biện pháp xử lý, giải quyết cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác sử dụng các kho bãi hiện có.

3/ Những kho, bãi mà cơ quan, đơn vị đang sử dụng mà không được cơ quan sử dụng kê khai và báo cáo theo yêu cầu của chỉ thị này thì coi như là chiếm dụng bất hợp lệ và đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có những tranh chấp về tài sản và vốn.

4/ Yêu cầu Giám đốc các Sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có quản lý, sử dụng kho bãi của

thành phố quan tâm chỉ đạo tốt công tác này theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo kiểm kê kho bãi thành phố để việc kiểm kê hoàn thành tốt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố.-

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Quyền Chủ tịch
Trương Tấn Sang